

TỌA ĐÀM
KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2023)
VÀ GẶP MẶT CHIA TAY GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ

Hoà chung với không khí cả nước cùng hướng về ngành giáo dục, hướng về các thầy, cô giáo với tấm lòng tôn kính và lòng biết ơn. Sáng ngày 20/11, trường Tiểu học Phan Bội Châu đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).

Tham dự buổi tọa đàm có Bà Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch HĐND xã, Ông Đinh Hùng Quyền – Chủ tịch MTTQVN xã; Ông Nguyễn Xuân Đức – Bí thư chi bộ thôn Tân Phú và ông Y Xích Niê- Buôn trưởng buôn Gram B; Ông Nguyễn Đại Phong- đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Buôn Hồ; Ban đại diện CMHS và các thầy cô giáo nguyên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; Các thầy giáo, cô giáo, nhân viên và học sinh trong toàn trường đã về dự buổi tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và gặp mặt chia tay giáo viên nghỉ hưu theo chế độ.



Đại biểu tham dự buổi lễ

Mở màn buổi lễ rực rỡ sắc hoa, âm vang giai điệu của những tiết mục văn nghệ, do giáo viên và các em học sinh biểu diễn.



Tiết mục múa “Âm vang Tây Nguyên” do giáo viên biểu diễn



Tiết mục múa “Đón xuân” lớp 1B



Tiết mục “Hào khí Việt Nam” lớp 2A



Tiết mục mùa “Măng non đất nước” lớp 1D



Tiết mục múa "Nhớ tiếng cô thầy" lớp 5B

Về dự với buổi lễ Đại biểu đại diện chính quyền địa phương, Ban đại diện CMHS và Đội sản xuất 12 công ty cà phê 15 đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng!



Đại diện cha mẹ học sinh



Đại diện chính quyền cấp xã

Tại buổi lễ Cô Trần Thị Bạch Yến – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt cho BGH nhà trường cô đã biểu dương và trân quý những đóng góp của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong sự nghiệp phát triển Nhà trường. Đồng thời cũng mong muốn rằng, các thầy cô tiếp tục vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực cùng nhà trường thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng đề ra, chia sẻ truyền đạt những kiến thức và giá trị tốt đẹp cho các thế hệ học sinh. Đồng thời cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh đã luôn đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện để Nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục trong các năm học.



Cô Trần Thị Bạch Yến – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu



Cô Nguyễn Thị Vui thay mặt cho cán bộ giáo viên trường phát biểu.



Bạn Nguyễn Lê Phương Nhung 5C phát biểu



Ông Đinh Hùng Quyền – CMMTTQ xã phát biểu



Bà Lê Thị Nhung – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh phát biểu



Nhà hảo tâm đã dành tặng món quà hết sức ý nghĩa đến giáo viên



Nhà trường phối hợp với công đoàn, các tổ khối nhóm tặng hoa chia tay các giáo viên về hưu



Hình ảnh tập thể của các đại biểu đại diện chính quyền địa phương, thôn, buôn, Ban đại diện CMHS, cựu giáo chức và giáo viên, nhân viên toàn trường.

Buổi tọa đàm 20/11 và gặp mặt chia tay giáo viên nghỉ hưu theo chế độ khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc!